

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

จังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	<p>การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>การตรวจติดตามและส่งเสริมให้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือนและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยดำเนินการในระบบ TPMAP Logbook ปี ๒๕๖๕ แล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดพบปัญหา/อุปสรรคในการใช้งานระบบ TPMAP Logbook ปี ๒๕๖๕ หรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้ดำเนินการจำแนกประเภทครัวเรือน โครงการ/กิจกรรม โดยดำเนินการจำแนกครัวเรือน ๓ ประเภท (พัฒนาได้/สงเคราะห์/ไม่ขอรับความช่วยเหลือ) แล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดพบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้บูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยบูรณาการให้ความช่วยเหลือซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และภาคส่วน/ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ แล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดพบปัญหา/อุปสรรคในการบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้ส่งเสริมให้มีการสื่อสาร/สร้างการรับรู้ โดยดำเนินการทุกช่องทางและทุกขั้นตอนตามแนวทางการดำเนินงานฯ แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<p>- สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ</p>
๒	<p>การตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๑ การตรวจติดตามการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้มีการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนแล้วหรือไม่ อย่างไร ในกรณีครัวเรือนไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ตึกแถว เป็นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้จัดหาถังขยะเพิ่มเติม อย่างน้อย ๓ ถัง ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง และถังขยะอันตราย ให้มีในทุกชุมชนแล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดพบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<p>- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ</p>

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>ประเด็นเน้นย้ำ</p> <p>๒.๒ การตรวจติดตามการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้จังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ โดยในแบบก่อสร้างต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียประจำครัวเรือนด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
๓	<p>การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย</p> <p>๓.๑ การตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเป็นอย่างไร จังหวัดได้มีแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดแล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดพบปัญหา/อุปสรรคในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการวางแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วหรือไม่ อย่างไร - ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยกำหนดวันที่ ๒๑ ของทุกเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์ ภายใต้ชื่อ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย <p>๓.๒ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รวมถึงมูลนิธิจิตอาสา อาสาสมัคร เครือข่าย และหน่วยกู้ภัย)</p> <p>๓.๒.๑ การบูรณาการประสานการปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายด้านการบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันในแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครือข่ายด้านการบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดได้บูรณาการประสานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีมาตรฐานในการทำงานที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้รวดเร็วส่งผลให้เกิดการบริการที่ดี ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร การบูรณาการประสานการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ พบปัญหา/อุปสรรคหรือไม่ อย่างไร <ul style="list-style-type: none"> - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ <ul style="list-style-type: none"> - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย <p>๓.๒.๒ ความพร้อมของศูนย์ อปพร. จังหวัด ในการมีทีมหรือชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยประจำจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดได้เตรียมความพร้อมของศูนย์ อปพร. จังหวัด ในการมีทีมหรือชุดปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยประจำจังหวัด เพื่อพร้อมรับมือกับสาธารณภัยในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ - สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ - สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	จังหวัด สมุทรปราการ

ลำดับ	ประเด็นเน้นย้ำ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้จังหวัดมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และมีกิจกรรมการส่งเสริมด้านการตลาดทั้ง Offline และ Online ช่องทางการจำหน่าย ผู้ผลิตและผู้ประกอบการลายผ้า - เน้นย้ำให้จังหวัดจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยยอดรายได้ที่รายงานต้องเป็นยอดจำหน่ายผ้าไทยทั้งหมด รวมถึงยอดจำหน่ายจากการนำผ้าไทยไปแปรรูปด้วย (ไม่ใช่เฉพาะผ้าลายขอฯ) 	- สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ
๒	<p>การตรวจติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการและให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กำหนด หรือตามแบบที่เจ้าของแปลงกำหนดตามกฎหมายสังคมของแต่ละพื้นที่ตามกรอบเวลาที่กำหนดของการจัดซื้อจัดจ้าง (PO) - การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติให้กับครัวเรือนพัฒนา สำหรับฝึกปฏิบัติร่วมกัน โดยการลงมือปฏิบัติจริง ปฏิบัติร่วมกัน ต้องสอดคล้องกับความต้องการของหมู่บ้าน และไม่เป็นลักษณะการซื้อแจกให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ 	- สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด สมุทรปราการ
๓	<p>การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ กรณีพบปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแจ้งศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทราบ - เน้นย้ำให้จังหวัดทุกจังหวัดรายงานผลการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ เป็นประจำทุกวันศุกร์ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.damrongdhama.moi.go.th ตามหัวข้อข่าวกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ ในเมนู “การรายงานการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน ๑๕๖๗ 	- กลุ่มงานศูนย์ ดำรงธรรม สำนักงาน จังหวัด สมุทรปราการ
๔	<p>การตรวจติดตามการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้จังหวัดใช้แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนเป็นแนวทางให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุม กำกับ ประเมินการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชนให้ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัดต่อไปประกอบด้วย 	- สนง. สาธารณสุข จังหวัด สมุทรปราการ

ลำดับ	ประเด็นเน้นย้ำ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๑) แนวปฏิบัติด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ซึ่งจะอธิบายแนวทางในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านการรักษาระยะห่างและด้านการระบายอากาศ</p> <p>๒) แนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดงานและผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) ซึ่งจะอธิบายแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดงานหรือให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การคัดกรอง/มีภูมิคุ้มกัน การถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และการเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย ๑๔ วันหลังจัดงาน</p> <p>๓) แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer) ซึ่งจะอธิบายแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ การคัดกรอง/มีภูมิคุ้มกัน การถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และการเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย ๑๔ วัน หลังจัดงาน</p>	
๕	<p>การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- ขอนเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและช่วงเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) วันที่ ๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยหน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้ามาตอบแบบวัด IIT ไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กำหนด - เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ITAS <p>๒) วันที่ ๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลที่กำหนดได้ครบถ้วนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	- กลุ่มงาน ทรัพยากร บุคคล สำนักงาน จังหวัด สมุทรปราการ

หมายเหตุ : ๑. **ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่** หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้คำแนะนำต่อหน่วยรับตรวจแล้ว หน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้ยุติได้ในพื้นที่

๒. **ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย** หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับข้อเสนอจากหน่วยรับตรวจมาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาระดับนโยบายเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ข้อยุติหรือดำเนินการต่อ หรือเป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้ค้นพบจากการตรวจราชการหรือจากปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยรับตรวจที่ผู้ตรวจราชการนำมาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

๓. **ประเด็นการตรวจราชการ** หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนงาน/โครงการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย เพื่อให้หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ

๔. **ประเด็นเน้นย้ำ** หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนงาน/โครงการที่รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกำกับหรือให้หน่วยรับตรวจเร่งดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร